



**PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ**  
*The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A*  
**BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**

**THÔNG BÁO**

Ngày 19 tháng 9, 2017

**Kính Gửi:** *Quý Cha và quý Trưởng trong Hội Đồng Lãnh Đạo,  
Hội Đồng Trung Ương, Ban Nghiên Huấn  
Quý Cha và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương  
Quý Cha và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn*

**Trích Yếu: Ngày Mừng Khẩu Hiệu Cầu Nguyện và Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng Mân Côi Toàn Quốc**

Thân ái kính chào quý cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và các thành viên trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Năm nay Giáo hội mừng kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại làng Fatima, một sự kiện lịch sử có giá trị thiêng liêng cho người Công giáo. Trong lúc thời cuộc bị ngập chìm trong chiến tranh tàn khốc, ngày 13 tháng 10 năm 1917 và nhiều lần sau đó, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ để nhờ ba trẻ truyền bá việc đọc kinh Mân Côi, và qua kinh Mân Côi Đức Mẹ đã đem lại hòa bình cho nhân loại. Nếu bạn có quan niệm rằng kinh Mân Côi dành cho người lớn, thì sự kiện Đức Mẹ hiện ra mời gọi ba trẻ đọc kinh Mân Côi chứng tỏ là bạn đang nghĩ sai.

Chiến tranh thời nay còn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Chiến tranh vũ khí hạt nhân đang được sử dụng để hủy hoại trái đất và con người đang sống trên trái đất đó. Vũ khí hạt nhân vô cùng nguy hiểm vì có khả năng giết chết hàng loạt đáng sợ. Nếu vũ khí hạt nhân có sức tàn phá mãnh liệt thì kinh Mân Côi là vũ khí thiêng liêng có nhiều mãnh lực hơn bội phần. Kinh Mân Côi có sức đánh tan tư tưởng xấu xa của người gian ác để vũ khí hạt nhân không còn tận dụng để hủy diệt con người.

Sứ điệp của kinh Mân Côi là sứ điệp hòa bình. Trái đất chúng ta đang cần sự hòa bình, hòa bình trong tâm hồn, trong gia đình, và ngoài xã hội. Vậy chung cùng niềm vui với Giáo hội hoàn vũ mừng kỷ niệm sự kiện lịch sử 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cha mời quý thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể hưởng ứng chiến dịch lần chuỗi “Mân Côi Liên Tiếp” một cách trang nghiêm và đầy đủ. Đây là cơ hội chúng ta liên kết một cách cụ thể với nhau trong đời sống thiêng liêng. Đọc “*Chuỗi Mân Côi Liên Tiếp*” với tâm tình yêu mến, vâng lời và khiêm nhường chắc chắn sẽ được gia tăng ơn thánh hóa và lòng đạo đức. Hãy đọc kinh Mân Côi hàng ngày để gia tăng nền hòa bình trong tâm hồn, gia đình và xã hội.

Phong Trào TNTT/VN/HK đã chọn ngày Chúa Nhật thứ nhất của tháng 10 để mừng khẩu hiệu Cầu Nguyện. Khẩu hiệu Cầu Nguyện là một trong bốn ý lực sống đề nên Thánh của người TNTT chúng ta: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ. Trong ngày mừng khẩu hiệu Cầu Nguyện của năm nay, ngày 1 tháng 10, 2017, Cha kêu mời toàn thể thành viên trong PT/TNTT cùng lần hạt Mân Côi để cùng nhau xác định lại rằng: Cầu Nguyện là việc cần thiết mỗi ngày để trở nên Thánh. Cha tha thiết mời gọi Ban Chấp Hành các cấp nhiệt tâm thực hiện các sinh hoạt nhằm khuyến khích và cổ động các em Thiếu Nhi đến gần với Chúa qua cầu nguyện, nói chuyện và lắng nghe tiếng Chúa.

Một lần nữa, Cha xin được nhắc nhở từng thành viên và Ban Chấp Hành các cấp: Sùng Ngày Thánh Thể, cầu nguyện mỗi ngày, khuyến khích, và nhắc nhở nhau tham gia chiến dịch Bó Hoa Thiêng Mân Côi trong tháng 10 năm 2017 này. Sổ Hoa Thiêng được đính kèm. Mỗi thành viên thực hiện và gửi số

Hoa Thiêng của mình lại cho Ngành, Đoàn, Liên Đoàn, Miền, hay Trung Ương mỗi tuần, để được gửi về và lưu trữ trong Sổ Kho Hoa Thiêng của Phong Trào trên mạng.

<http://tinyurl.com/veymspiritualbouquet>

Mến chúc quý thành viên được tràn đầy sự thánh thiện, lòng sốt mến, và tìm thấy sự an bình trong Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria.

Thân mến trong trái tim Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria.



**Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD**  
**Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/HK**